

Số: 232 /BC - ĐHHL

Ninh Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2022 - 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024

Năm học 2022 - 2023 là năm học tiếp theo Trường Đại học Hoa Lư tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy các mặt thuận lợi, khắc phục và vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tập thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên Nhà trường hoàn thành tốt các kế hoạch, nhiệm vụ năm học đã đề ra, trong đó có hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG NĂM HỌC 2022 - 2023

I. Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng

1. Lĩnh vực đào tạo

Trong năm học, Nhà trường đã tuyển sinh và triển khai hoạt động giảng dạy, đào tạo cho 948 học sinh, sinh viên (HS, SV), cụ thể:

- 314 SV Đại học, Cao đẳng chính quy.

- 139 SV Liên thông VLVH.

- 174 HS lớp 10 trường PTTHSP Tràng An.

- Liên kết với một số trường Đại học để mở các lớp đào tạo đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong và ngoài tỉnh:

STT	Tên trường	Ngành đào tạo	Trình độ	Số SV
1	Đại học Vinh	Tiếng Anh	Văn bằng 2 hệ từ xa	54
2	Đại học KTQD	Luật Kinh tế	Đại học	22

Tổ chức phát hành hồ sơ hệ VLVH các ngành: Thương mại điện tử, Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

- Trong năm học 2022 - 2023, có 139 SV khóa D12 - C27 tốt nghiệp, góp phần đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho các địa phương trong tỉnh Ninh Bình và một số tỉnh ngoài, đặc biệt là kịp thời cung cấp đội ngũ giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non cho các trường học trong tình trạng thiếu đội ngũ giáo viên trên toàn tỉnh.

- Trong năm học, Nhà trường đã tiến hành khảo sát tình hình việc làm và đánh giá chương trình đào tạo của 185 SV khóa D10 - C25 sau 12 tháng ra trường, cung cấp thông tin công khai trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường và phần mềm quản lý của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

2. Lĩnh vực bồi dưỡng

- Tổ chức tuyển sinh, bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ

bản cho với 358 học viên.

- Mở 03 lớp tin học theo nhu cầu và 01 lớp Tin học trẻ không chuyên với tổng số học sinh tham gia là 35 học sinh.

- Tổ chức giảng dạy 03 lớp tiếng Anh 10 và 04 lớp tiếng Anh trẻ em với tổng số học sinh tham gia 110 học sinh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Đại học Vinh mở 01 lớp tiếng Anh bậc 3 cho 20 học viên là công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với hội đồng Anh tổ chức 02 khóa thi cấp chứng chỉ IELTS quốc tế cho 33 học viên.

II. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyên giao công nghệ

Năm học 2022-2023, công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường tiếp tục được quan tâm, nâng cao chất lượng theo hướng phục vụ hoạt động đào tạo và chuyên giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Cụ thể:

1. Về nghiên cứu khoa học

- *Đối với cán bộ, giảng viên:* Năm học 2022-2023, toàn trường triển khai thực hiện: 01 đề tài NCKH cấp tỉnh, 53 đề tài NCKH cấp cơ sở (năm 2022: 30 đề tài, năm 2023: 23 đề tài). Kết quả: Đã hoàn thành nghiệm thu 01 đề tài NCKH cấp tỉnh, 30 đề tài cấp cơ sở năm 2022 (30/30 đề tài đều được đánh giá xếp loại Đạt, với tỷ lệ: 100%), 23 đề tài NCKH cấp cơ sở của năm 2023 được đánh giá triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Ngoài ra, giảng viên Nhà trường đã xuất bản 05 giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo; công bố 141 bài viết, nghiên cứu trên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, trong đó: 11 bài viết đăng tạp chí quốc tế (07 bài thuộc danh mục ISI/SCopus), 80 bài đăng tạp chí trong nước thuộc danh mục tạp chí tính điểm Hội đồng giáo sư Nhà nước; 14 bài được đăng tại hội thảo khoa học cấp quốc gia, quốc tế; 39 bài đăng kỷ yếu, hội thảo, tọa đàm cấp trường, khoa, bộ môn.

Các đề tài khoa học đã được nghiệm thu và đang triển khai áp dụng mang lại hiệu quả, nội dung khoa học của các đề tài đều có tính ứng dụng và giá trị thực tiễn cao.

- *Đối với sinh viên:* Bên cạnh việc NCKH của cán bộ, giảng viên, phong trào NCKH trong SV cũng được nhà trường khuyến khích, phát triển, nhiều SV đã tích cực tham gia. Đã tổ chức cho sinh viên nghiên cứu 44 đề tài NCKH. Kết quả: Đã hoàn thành nghiệm thu 15 đề tài NCKH của sinh viên năm 2022 (15/15 đề tài xếp loại Tốt, tỉ lệ 100%); 32 đề tài được phê duyệt triển khai thực hiện năm 2023 được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Tổ chức chấm và trao giải sinh viên NCKH cấp trường, kết quả: đã trao 05 giải thưởng cho sinh viên có thành tích trong nghiên cứu khoa học, trong đó có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích.

2. Về chuyên giao công nghệ

Công tác chuyên giao kết quả nghiên cứu khoa học được thực hiện cho chính các giảng viên trong tổ bộ môn để các giảng viên vận dụng vào quá trình giảng dạy và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV, đồng thời tiến hành chuyên

giao, giới thiệu cho SV qua việc giảng dạy chuyên ngành, hướng dẫn sinh viên NCKH hoặc làm khóa luận tốt nghiệp để sinh viên tham khảo, học hỏi, vận dụng.

Nhà trường còn giao cho Bộ môn Sinh-Kỹ thuật Nông nghiệp liên hệ với khoa Nông nghiệp thuộc Trường Đại học Bạc Liêu tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mô hình trồng dưa lưới và tổ chức thực hiện trồng thử nghiệm trên diện tích 100 m²;

III. Lĩnh vực tư vấn

- Năm học 2022 - 2023 Nhà trường đã cử 230 lượt cán bộ giảng viên tham gia tư vấn hướng nghiệp cho học sinh tại 39 trường THPT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và một số huyện lân cận như: Yên Thủy – Lạc Thủy – Lạc Sơn (Hòa Bình), Ý Yên – Nghĩa Hưng – Trục Ninh (Nam Định), Thanh Liêm (Hà Nam) đã góp phần giúp các em học sinh xác định được những phẩm chất và năng lực, sở thích và những điều kiện cần thiết phù hợp với ngành mà các em lựa chọn sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, cán bộ viên chức Nhà trường đã chủ động tham gia tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh về các chương trình đào tạo của Nhà trường thông qua hệ thống mạng xã hội như Facebook, Zalo, qua tư vấn trực tiếp tại các trường THPT và qua điện thoại.

- Nhà trường đã chỉ đạo khoa Xã hội – Du lịch, khoa Kinh tế - Kỹ thuật kết nối, tham gia các hoạt động do Hiệp hội du lịch và Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức nhằm tư vấn, hỗ trợ về mặt chuyên môn cho các cơ sở kinh doanh, phối hợp cho SV khóa D12 thực tập nghề ngành Quản trị kinh doanh, Du lịch và Kế toán tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong tỉnh.

IV. Lĩnh vực hỗ trợ người học

1. Hỗ trợ học tập

1.075 SV hệ chính quy được phổ biến, hướng dẫn chi tiết, đầy đủ về các văn bản quy định của Nhà trường, chế độ chính sách liên quan đến hoạt động học tập, rèn luyện tại Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu năm học. Toàn bộ SV khóa mới D15 được tiếp cận các văn bản quy định của Nhà trường liên quan đến công tác sinh viên thông qua cuốn Sổ tay sinh viên, Thông tin đào tạo.

Năm học 2022 - 2023, Nhà trường phân công cố vấn học tập theo ngành, theo khóa để theo dõi đầy đủ khối lượng và tiến độ học tập của SV theo từng học kỳ, thông qua các buổi sinh hoạt lớp, cố vấn học tập sẽ hướng dẫn, đưa ra các lời khuyên giúp SV xây dựng và quản lý kế hoạch học tập tốt hơn, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của SV.

Giảng viên được phân công làm trưởng đoàn thực tập đã chủ động liên hệ điểm thực tập, sát sao hướng dẫn, tư vấn cho 263 SV khóa D12 - D13 - C27 - C28 hoàn thành chương trình thực tập theo đúng quy định.

2. Hỗ trợ tài chính

Trong năm học 2022 – 2023, P. Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên đã tham mưu thực hiện các hoạt động liên quan đến chế độ học bổng khuyến khích học tập, và chế độ chính sách (miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, vay vốn tín dụng) cho SV chính quy đảm bảo đúng các quy định hiện hành, cụ thể như sau:

STT	Hình thức	Số lượng HSSV được hưởng	Số tiền
1	Học bổng KKHT	149	573.200.000đ
2	Trợ cấp xã hội	100	81.600.000đ
3	Hỗ trợ chi phí học tập	9	40.230.000đ
4	Miễn giảm học phí	9	15.300.000đ

Có 14 HSSV được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên huy động các nguồn lực tặng học bổng trị giá 500.000đ/xuất tại chương trình Chào tân sinh viên khóa D15 và tân học sinh trường PTTHSP Trảng An khoá III. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2023 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đoàn trường cũng đã trao 25 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các đoàn viên thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. BCH Đoàn trường cũng đến thăm hỏi và tặng quà gia đình 053 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

3. Hỗ trợ về việc làm, hướng nghiệp, khởi nghiệp

P. CT&CTHSSV đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể liên hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để thực hiện hoạt động hỗ trợ về hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho SV. Các thông tin về tư vấn, hướng nghiệp đã được chuyển tới các lớp SV và đăng trên trang mạng xã hội Facebook (<https://www.facebook.com/TruongDaiHocHoaLuNinhBinh>) để SV, cựu sinh viên nắm bắt được các thông tin tuyển dụng để liên hệ tìm việc làm.

4. Hỗ trợ về y tế

HSSV khóa mới được tổ chức khám sức khỏe đầu vào, đăng ký tham gia Bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và tham gia Bảo hiểm thân thể tự nguyện.

5. Hỗ trợ về chỗ ở

Trong năm học 2022 – 2023, có 371 SV hệ chính quy đăng ký ở KTX, trong đó 133 SV năm đầu được Nhà trường miễn tiền phòng ở, tiền nước sinh hoạt. Để tạo điều kiện học tập tốt cho SV, Ban QL Nội trú còn sắp xếp SV theo lớp, khóa, ngành ở cùng nhau, giúp SV thuận lợi trong việc học nhóm. Ban quản lý Nội trú cũng phân công CB, NV trực tiếp phụ trách các tầng thuộc từng khu và có lập sổ trực ban để theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình của SV KTX trong từng ngày.

6. Hỗ trợ hội nhập

Hỗ trợ cho SV hoàn thiện các kỹ năng, kiến thức để SV dễ dàng hội nhập với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp, TT. NN-TH đã tổ chức dạy, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản cho 118 SV có nhu cầu và chứng chỉ Tiếng Anh để đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cho 128 SV khóa D12 - C27.

ĐTN, HSV tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng làm việc nhóm cho 200 đoàn viên trong chương trình tập huấn công tác Đoàn, Hội vào đầu năm học.

Các SV Lào đang học tập tại trường luôn được quan tâm, hỗ trợ về chỗ ở, sinh hoạt: dạy và bồi dưỡng Tiếng Việt cho SV Lào, tổ chức đón Tết cho SV Lào, tổ chức cho SV Lào đi thực tế và giao lưu văn nghệ tại Đền Thờ Công chúa Nhời Hoa (xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình); đi thực tế tại Thanh Hoá, Chương trình

Giao lưu văn hoá Việt Nam - Lào tại Trường Đại học Hoa Lư và Phố cổ Hoa Lư,...

7. Các dịch vụ tiện ích

Năm học 2022 - 2023, Nhà trường đã cải tiến, nâng cao chất lượng các dịch vụ tiện ích để hỗ trợ các hoạt động ĐT và nghiên cứu của người học: cải tạo, sửa chữa Nhà đa năng H2; khu Ký túc xá sinh viên,... bổ sung sách giáo trình, tài liệu tham khảo, trang thiết bị theo đề nghị của giảng viên để phục vụ tốt công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

8. Các hoạt động ngoài giờ

Các đơn vị trực thuộc Nhà trường đã tham mưu và tổ chức tốt một số các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi... để tạo sân chơi bổ ích cho HSSV, cụ thể: Chương trình Chào Tân SV D15 - tân HS trường PTTTHSP Trảng An khoá III, Hội thi văn hoá – văn nghệ - thể dục thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phong trào thi đua Xây dựng Phòng ở Văn hóa cho SV nội trú, Cuộc thi Rung chuông vàng, Foods Tour do Câu lạc bộ Tiếng Anh tổ chức, Chương trình kỷ niệm ngày Học sinh sinh viên Việt Nam 9/01/2023, Chương trình Kỷ niệm Ngày hội sách Việt Nam, Hội trại kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tham gia Hội trại Thanh niên – Hoa Lư “Cổ đô nghìn năm”,...

Hiện tại, một số câu lạc bộ đang có những hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút nhiều HSSV tham gia: CLB nghề Du lịch, CLB Tiếng Anh,...

V. Lĩnh vực tình nguyện, nhân đạo, từ thiện

Trong năm học, viên chức, người lao động và HSSV tham gia các hoạt động tình nguyện, từ thiện, nhân đạo vì cuộc sống cộng đồng do các đơn vị trong và ngoài Nhà trường tổ chức, kết quả cụ thể như sau:

STT	Tên hoạt động	Đối tượng tham gia/tổ chức	Thời gian	Đối tượng thụ hưởng/đơn vị nhận	Ngày công/số tiền/khối lượng công việc
1	Ứng hộ “Quỹ phòng chống thiên tai”	Toàn thể VC, NLĐ	T7/2023	Phòng KHTC Thành phố Ninh Bình	9.326.000đ
2	Ứng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”	Toàn thể VC, NLĐ	T8/2023	Ban quản lý “Quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tỉnh Ninh Bình	72.427.046đ
3	Chiến dịch Mùa hè xanh (152 lượt cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia)				
	Chiến dịch làm sạch biển	ĐTN-HSV	Ngày 08/6/2023	Cồn Nôi, huyện Kim Sơn	Thu gom 3 tấn rác thải
	Tuyến đường bích họa		Ngày 11, 12/6/2023	Thôn Vườn Thị, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn	90m ² tranh bích họa
	Vẽ tranh bích họa về lịch sử		Ngày 19 - 24/7/2023	Trường THCS Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh	70m ² tranh bích họa
	Hàng cây		Ngày	Thôn 1, xã Lạc	50 cây xanh với

	thanh niên		13/8/2023	Vân, huyện Nho Quan	chiều dài 0,5 km
	Tuyến đường bích họa		Ngày 27/8/2023	Phố Bình Chương, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình	70m ² tranh bích họa
4	Chương trình Tuyến đường bích họa (90 lượt cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia)				
	Đợt 1	ĐTN	Ngày 24, 25/12/2022	Xã Gia Trung, huyện Gia Viễn	100m ² tranh bích họa
	Đợt 2		Ngày 01, 02/3/2023	Xã Gia Minh, huyện Gia Viễn	80m ² tranh bích họa
	Đợt 3		Ngày 18,19/3/2023	Xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn	80m ² tranh bích họa
5	Chương trình Tiếp sức mùa thi ((143 cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia)				
	Đợt 1	ĐTN - HSV	Ngày 01-3/6/2023	Trường PTHSP Tràng An	500 chai nước uống, 01 điểm trông giữ đồ miễn phí, 01 điểm trông giữ xe miễn phí, 01 điểm xe ô m miễn phí.
	Đợt 2		Ngày 27-29/7/2023	Trường THPT Hoa Lư A, Trường THPT Ninh Bình – Bạc Liêu, THPT Lương Văn Tụy, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Đinh Tiên Hoàng, THPT Kim Sơn A, THPT Kim Sơn B, THPT Kim Sơn C, THPT Bình Minh	2.500 chai nước uống, 09 điểm trông giữ đồ miễn phí
6	Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh	ĐTN	Ngày 05/3/2023	Cồn Nổi, huyện Kim Sơn	Trồng mới 500 cây xanh
7	Chương trình Thắp sáng đường quê	ĐTN	Ngày 10-12/9/2022	Xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp	01 km đường điện thắp sáng trị giá 10 triệu đồng

8	Chương trình thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán	ĐTN	Ngày 14,17/01/2023	Xã Yên Thành, huyện Yên Mô và xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan	12 suất quà trị giá 6 triệu đồng
9	Chương trình thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ nhân ngày 27/7	ĐTN	Ngày 25/7/2023	Xã Gia Xuân, huyện Hoa Lu	10 suất quà trị giá 3 triệu đồng
10	Chương trình thăm hỏi học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn	ĐTN-HSV	Ngày 03/4/2023	Học sinh Nguyễn Trần Thị Minh Hương, lớp 12B, Trường PTHSP Trảng An	14 triệu đồng
11	Chương trình thăm hỏi, tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu	ĐTN	Ngày 10/9/2023	Xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp	10 suất quà trị giá 2 triệu đồng
12	Phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ VII	SV D14GDTH-C28MN	Từ 5/10/2022 đến 22/10/2022	Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình	200 sinh viên
13	Dọn dẹp vệ sinh môi trường	ĐTN	Các Ngày thứ bảy, CN	Dường Xuân Thành, khuôn viên trong trường	22 buổi/800 công lao động
14	Chương trình Ngày Chủ nhật đỏ	ĐTN-HSV-Hội CTĐ	30/10/2022	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh và Bệnh viện Việt - Đức.	Hiến 76 đơn vị máu
15	Chương trình Thắp nến tri ân và Lễ Cầu siêu cho các anh	ĐTN - HSV	26/7/2023	Nghĩa trang liệt sỹ huyện Gia Viễn	20 đoàn viên

	hùng liệt sĩ				
16	Dâng hương tưởng niệm và chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ	Đoàn trường PTTTHSP Trảng An	24/7/2023	Nghĩa liệt sĩ xã Ninh Nhất	55 HS

VI. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Hoạt động kết nối và PVCĐ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường; sự phối hợp, ủng hộ và tham gia nhiệt tình của giảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; sự phối hợp và ủng hộ của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đến các hoạt động chung của Nhà trường. Các nội dung trọng tâm hoạt động kết nối và PVCĐ đề ra trong năm học 2022 - 2023 đã cơ bản hoàn thành tốt.

2. Tồn tại, hạn chế

- Một số cán bộ, giảng viên kiêm nhiệm nhiều công tác khác nên thời gian đầu tư cho công tác PVCĐ chưa nhiều.

- Sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc trong công tác xây dựng kế hoạch, đánh giá kết quả hoạt động kết nối PVCĐ chưa thật sự chặt chẽ và đồng bộ.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG NĂM HỌC 2023 - 2024

I. Phương hướng

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông và các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động và HSSV về kết nối và phục vụ cộng đồng; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, đoàn thể trong việc đáp ứng nhu cầu xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng, góp phần phát triển Nhà Trường và xã hội.

2. Hỗ trợ và kết nối các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động tại Nhà trường và từng bước nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích viên chức, người lao động và HSSV tham gia các hoạt động kết nối và PVCĐ.

3. Tiếp tục thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng công tác kết nối và PVCĐ để đạt được hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường, của đơn vị có liên quan.

II. Một số nhiệm vụ cụ thể năm học 2023 - 2024

1. Lĩnh vực đào tạo - bồi dưỡng

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo hệ chính quy, hệ VLVH và liên kết đào tạo, các lớp bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ, chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản...

- Tiến hành các hoạt động khảo sát tình hình việc làm của SV sau tốt nghiệp và đánh giá chương trình đào tạo; khảo sát lấy ý kiến phản hồi của đơn vị sử dụng lao động về chất lượng SV tốt nghiệp.

2. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tăng cường các hoạt động, các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt

động đào tạo, chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và đất nước.

3. Lĩnh vực tư vấn

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị ngoài Nhà trường (Hiệp hội doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình) tổ chức các hoạt động hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp cho SV.

- Phối hợp với các trường THPT tổ chức các hoạt động tuyên truyền tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT.

4. Lĩnh vực hỗ trợ người học

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức chương trình khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

- Tăng cường các hoạt động tư vấn hỗ trợ; các hoạt động ngoại khóa cho học sinh sinh viên.

5. Lĩnh vực tình nguyện, nhân đạo, từ thiện

- Đẩy mạnh các phong trào, các hoạt động từ thiện, nhân đạo trong Nhà trường; thực hiện tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo do các cấp phát động;

- Nâng cao chất lượng, số lượng các hoạt động, phong trào thanh niên tình nguyện, tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hiến máu tình nguyện, vệ sinh môi trường.

Trên đây là những kết quả đạt được của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2022 - 2023, phương hướng nhiệm vụ hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2023 - 2024, Nhà trường trân trọng báo cáo. *Ph*

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Nhà trường;
- Các đoàn thể trực thuộc Nhà trường;
- Lưu: VT, CT&CTHSSV.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



ThS. Phạm Quang Huân